

ĐỒNG CHÍ NGŨ ĐÔNG HẢI, ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, BÍ THƯ TỈNH ỦY...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Ngũ Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, trừ sâu bệnh trên lúa mùa tại xã Phú Lương (Đông Hưng).

Qua kiểm tra thực tế tại cánh đồng thôn An Vị, xã Đông Hải (Quỳnh Phụ) và thôn Duyên Phú, xã Phú Lương (Đông Hưng), đồng chí Bí thư Tỉnh ủy quan tâm, đánh giá cao nỗ lực của các địa phương và bà con nông dân trong phòng, trừ sâu bệnh bảo vệ lúa mùa; đồng thời, đề nghị các địa phương phải quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của tỉnh về công tác phòng, trừ sâu bệnh để bảo vệ an toàn cho lúa mùa. Chủ động đơn đốc, hướng dẫn nông dân tranh thủ thời tiết thuận lợi, tập trung xuống đồng để phòng, trừ sâu bệnh theo đúng hướng dẫn của ngành chuyên môn, bảo đảm các nguyên tắc: đúng thời điểm, đúng thuốc, đúng đối tượng và đúng kỹ thuật.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị ngành nông nghiệp chỉ đạo

cán bộ chuyên môn, đặc biệt là cán bộ bảo vệ thực vật tích cực bám đồng để kiểm tra và đánh giá hiệu quả phòng, trừ sâu bệnh ở từng đợt phun và trên từng đối tượng sâu bệnh, trên cơ sở đó tổng kết và có phương án chỉ đạo cho những đợt phòng, trừ sâu bệnh tiếp theo. Các địa phương tăng cường quản lý, kiểm tra hoạt động kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, tránh tình trạng lưu hành thuốc kém chất lượng dẫn tới hiệu quả phòng, trừ sâu bệnh không cao. Cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp phải cùng vào cuộc một cách tích cực, chủ động, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nông dân tuân thủ và thực hiện nghiêm các hướng dẫn cũng như khuyến cáo của ngành chuyên môn để việc phòng, trừ sâu bệnh đạt hiệu quả cao.

ĐỀ XUẤT BÀN GIAO MỘT SỐ CỤM CÔNG NGHIỆP...

(Tiếp theo trang 1)

chưa đáp ứng yêu cầu về quy hoạch và xử lý ô nhiễm môi trường; công tác giải phóng mặt bằng còn nhiều khó khăn, nhiều dự án chậm triển khai thực hiện... Trước những bất cập đó, Sở Công Thương đề xuất một số phương án xử lý: 6 CCN giữ nguyên hiện trạng, khi hết thời hạn thuê đất của doanh nghiệp sẽ bỏ ra khỏi CCN hoặc sẽ di dời đến CCN khác vì thay đổi quy hoạch thi giao UBND cấp huyện tiếp tục quản lý, khai thác, vận hành

các CCN này; 17 CCN có thể bàn giao cho nhà đầu tư hạ tầng tiếp nhận để đầu tư xây dựng hạ tầng; các CCN còn lại giao cho UBND cấp huyện đầu tư hạ tầng, quản lý và khai thác toàn bộ hạ tầng.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh khẳng định, các CCN trên địa bàn tỉnh rất quan trọng đối với phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của các địa phương, quản lý chặt chẽ công tác bảo vệ môi trường. Việc

đầu tư hạ tầng đồng bộ, hiện đại và quản lý tốt nhằm phục vụ thu hút đầu tư và phát triển kinh tế của tỉnh. Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh giao Sở Công Thương tiếp tục làm rõ căn cứ pháp lý trên cơ sở quy hoạch phát triển, nhu cầu đầu tư, công tác quản lý, bảo đảm đủ các tiêu chuẩn về hạ tầng, môi trường và các điều kiện khác để tạo môi trường đầu tư hấp dẫn, tăng cường thu hút đầu tư. Thống nhất phương án xử lý chia làm 3 nhóm gồm: Nhóm thứ nhất bỏ ra khỏi quy hoạch một số CCN, nhóm thứ hai giao cho nhà đầu tư hạ tầng và nhóm thứ ba giao cho UBND

cấp huyện quản lý, đầu tư toàn bộ. Sở Công Thương cần xây dựng lộ trình xử lý đối với từng nhóm CCN. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn quản lý tài sản công, tài sản doanh nghiệp. Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến đất đai của các dự án. Về cơ chế, chính sách theo hướng tinh giản với huyện sử dụng vốn ngân sách và huy động các doanh nghiệp đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải trung tâm với 5 CCN được giao cho UBND cấp huyện quản lý toàn

bộ. Các sở, ngành cần chủ động báo cáo, xin ý kiến của các bộ, ngành liên quan làm rõ tính pháp lý và giải pháp tháo gỡ khó khăn trong việc bàn giao CCN cho nhà đầu tư hạ tầng quản lý, đầu tư, khai thác; nghiên cứu cơ chế, chính sách quản lý doanh nghiệp đang hoạt động tại các CCN không còn trong quy hoạch chặt chẽ theo quy định của pháp luật và bảo đảm quyền lợi cho doanh nghiệp. Sở Công Thương tiếp thu ý kiến của các sở, ngành, địa phương vào phương án xử lý, sớm hoàn tất báo cáo để trình cuộc họp UBND tỉnh cho ý kiến thống nhất triển khai.

Hỗ trợ doanh nghiệp quản lý và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả

Nhằm giúp các doanh nghiệp quản lý tốt và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, sáng ngày 6/9, Trung tâm Khuyến công - Tư vấn phát triển công nghiệp (Sở Công Thương) phối hợp với Bộ Công Thương, Trung tâm Giải pháp năng lượng, Công ty Cổ phần Giải pháp công nghệ Việt Nam tổ chức khai giảng khóa đào tạo người quản lý năng lượng cho cán bộ, nhân viên một số cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Khóa học diễn ra trong 5 ngày, các học viên được truyền đạt và tìm hiểu những nội dung cơ bản của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; quản lý năng lượng và hệ thống quản lý năng lượng; hệ thống điều hòa không khí và lạnh công nghiệp. Phương pháp sử dụng hiệu quả và tiết kiệm điện trong hệ thống điện, hệ thống bơm quạt, khí nén. Cách sử dụng hiệu quả và tiết kiệm điện đối với chiếu sáng, hệ thống hơi công nghiệp và giải pháp tiết kiệm năng lượng; phân tích kinh tế dự án tiết kiệm năng lượng. Bên cạnh nắm vững lý thuyết, các học viên còn được thực hành các kỹ năng quản lý, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Mục tiêu lớn nhất của khóa đào tạo là giúp các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh nâng cao nhận thức, có giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, giảm chi phí sản xuất, nâng cao sức cạnh tranh và tích cực tham gia phòng, chống ô nhiễm môi trường.

HÀ THANH

Hơn 100 em thiếu nhi tham gia “Đêm hội trăng rằm”

Tối ngày 5/9, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Đioxin tỉnh phối hợp với nhóm thiện nguyện “Chia sẻ yêu thương” tổ chức đêm hội trăng rằm cho hơn 100 em thiếu nhi là nạn nhân chất độc da cam gián tiếp, các em bị phơi nhiễm chất độc hóa học và các em thiếu nhi khuyết tật.



Các em thiếu nhi được xem múa sư tử.

Trong không khí vui tươi, tràn ngập tiếng cười, các em thiếu nhi được chơi trò chơi, tham gia phá cỗ trung thu, được xem múa sư tử, biểu diễn ảo thuật và các tiết mục văn nghệ do các nghệ sĩ của nhóm thiện nguyện “Chia sẻ yêu thương” và các bạn thiếu nhi đến từ Nhà Văn hóa thiếu nhi tỉnh biểu diễn. Chương trình đã góp phần tạo cho các em thiếu nhi một tết Trung thu ấm cúng, vui tươi. Qua đó, góp phần động viên các em cố thêm niềm tin và nghị lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập, sinh hoạt, trở thành những công dân có ích cho xã hội.

Tại chương trình, nhóm thiện nguyện “Chia sẻ yêu thương” đã trao 20 suất quà, mỗi suất trị giá 250.000 đồng cho các em bị dị chứng nặng của chất độc hóa học.

ĐỖ HỒNG GIA

VŨ THƯ Rầy xuất hiện với mật độ 300 - 500 con/m² ở một số xứ đồng

Thời điểm này, 7.743ha lúa mùa của huyện Vũ Thư đang giai đoạn làm đồng, đồng già. Qua kiểm tra phát hiện trên đồng ruộng đã xuất hiện một số đối tượng sâu bệnh gây hại như: rầy, đạo ôn, khô vằn, bạc lá, lúa cỏ. Cùng với việc chăm sóc, bón phân cân đối, quản lý mực nước mặt ruộng hợp lý để cây lúa sinh trưởng tốt, huyện hướng dẫn nông dân kịp thời phòng, trừ sâu bệnh, bảo vệ an toàn lúa mùa.



Nông dân xã Minh Lăng phun thuốc phòng, trừ bệnh khô vằn, bảo vệ lúa mùa.

Đối với các giống lúa dễ nhiễm đạo ôn cổ bông như BC15, TBR225, nếp... cần sử dụng một số loại thuốc như Kasoto 200SC, Filia 525SE, Fujione 40EC phun 2 lần; lần 1 khi lúa trổ 3 - 5%, lần 2 khi lúa trổ thoát hoàn toàn. Rầy đã xuất hiện tại một số xứ đồng với mật độ cao, từ 300 - 500 con/m², cá biệt có nơi từ 1.000 - 1.500 con/m² và sẽ tiếp tục nở rộ đến ngày 10/9. Với diện tích này, nông dân cần tiến hành phun trừ ngay bằng các loại thuốc như Sutin 5EC; Chess 50WG; Penalty 40WP... Bệnh khô vằn đã phát sinh tại hầu hết giống lúa, đặc biệt diện tích lúa gieo thẳng, mật độ dày, thừa đạm; cần sử dụng thuốc Anvil 5SC, Chevin 5SC, Validacin 5SL phun khi tỷ lệ vết bệnh từ 10% trở lên. Ngoài ra, khuyến cáo bà con phun thuốc phòng ngừa bệnh bạc lá; hoàn thành nốt bổ lúa cỏ trước khi lúa vào giai đoạn chắc xanh.

QUỲNH LƯU

Thay lời tri ân tới những khách hàng đã góp phần đưa mẫu xe Vios trở thành chiếc xe quốc dân của Toyota tại Việt Nam, Toyota Hưng Thịnh Phát Thái Bình triển khai chương trình ưu đãi “An tâm cầm lái, Thoải mái vi vu” dành cho khách hàng mua xe Toyota Vios trong tháng 9/2022.

Nhận hàng ngàn ưu đãi khi mua xe Vios tại Toyota Hưng Thịnh Phát Thái Bình

AN TÂM CẦM LÁI, THOẢI MÁI VI VU

CÙNG TOYOTA VIOS

Chương trình áp dụng cho các khách hàng khi mua xe Vios G, Vios E CVT và Vios E MT từ 01-30/09/2022 TẠI TOYOTA HƯNG THỊNH PHÁT THÁI BÌNH

Quà tặng **HẤP DẪN** từ TOYOTA HƯNG THỊNH PHÁT

GÓI PHỤ KIỆN CHÍNH HÃNG

Camera hành trình | Vệ sinh mưa | Bơm điện

BẢO HIỂM VÀNG TOYOTA

TRỊ GIÁ LÊN ĐẾN **10,2 TRIỆU ĐỒNG**

GÓI QUÀ TẶNG

TRỊ GIÁ **15 TRIỆU ĐỒNG***

khách hàng Việt nhờ những giá trị cốt lõi: chất lượng, độ bền, độ tin cậy và chi phí vận hành tiết kiệm, cùng dịch vụ chất lượng cao tại 81 đại lý và chi nhánh Toyota trải khắp 42 tỉnh, thành trên cả nước. Không dừng lại ở đó, Vios còn chinh phục khách hàng Việt nhờ việc đáp ứng nhu cầu của họ về một mẫu sedan cỡ trung nhỏ gọn, dễ dàng di chuyển trên phố với những trang bị an toàn hàng đầu phân khúc (7 túi khí, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera lùi...) và tiện nghi hiện đại (màn hình giải trí tích hợp kết nối điện thoại thông minh, hệ thống ga tự động...), đem lại sự yên tâm tuyệt đối cùng những trải nghiệm thú vị cho người sử dụng trên mọi cung đường.

Mọi chi tiết chương trình khuyến mại vui lòng liên hệ Hotline: **1900.1225** (nhân số 1) để được hỗ trợ sớm nhất.

Toyota Hưng Thịnh Phát Thái Bình - ngã 6 Long Hưng, Đông Hòa, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

P.V

XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU LÚA GẠO THÁI BÌNH

(Tiếp theo trang 1)



Ký biên bản ghi nhớ hợp tác xây dựng thương hiệu lúa gạo Thái Bình.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Hiện nay, quy mô, diện tích trồng lúa, năng suất lúa của Thái Bình gần như đã tiệm cận các điều kiện phát triển. Vì vậy, vấn đề thương hiệu, chất lượng được xem là giải pháp đột phá nhằm tăng giá trị sản xuất, tiêu thụ nội địa và xuất khẩu ngành hàng lúa gạo trong thời gian tới. Trên quan điểm tổ chức lại sản xuất theo nhu cầu thị trường và quy trình canh tác chuẩn quốc tế, lúa gạo Thái Bình với Cục Trồng trọt, Cục Bảo vệ thực vật, chuyên gia xây dựng thương hiệu lúa gạo nhằm phát huy nguồn lực, thế mạnh về nhân lực, vật lực, khoa học kỹ thuật của các bên trong việc hỗ trợ tỉnh đẩy nhanh tiến độ xây dựng thương hiệu lúa gạo.

Tại buổi làm việc, UBND tỉnh ký biên bản ghi nhớ hợp tác xây dựng thương hiệu lúa gạo Thái Bình với Cục Trồng trọt, Cục Bảo vệ thực vật, chuyên gia xây dựng thương hiệu lúa gạo nhằm phát huy nguồn lực, thế mạnh về nhân lực, vật lực, khoa học kỹ thuật của các bên trong việc hỗ trợ tỉnh đẩy nhanh tiến độ xây dựng thương hiệu lúa gạo.

Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19

Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

Đợt 54 tổ chức tiêm 10.000 liều vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi

Từ ngày 7 - 15/9, các địa phương trong tỉnh tổ chức tiêm 10.000 liều vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.

Với mục tiêu tiêm phủ mũi 1, mũi 2 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn tỉnh bảo đảm an toàn tiêm chủng, đúng đối tượng, đúng quy định, đúng tiến độ, tránh lãng phí, ngành y tế đề nghị các địa phương khẩn trương rà soát, xây dựng kế hoạch tiêm tại trường trong khoảng 1 đến 2 ngày, tổ chức tiêm theo từng cấp, lớp, lớp từ trên xuống dưới; tiêm đồng loạt tại các địa phương kể cả từ bây, chủ nhật. Ưu tiên tiêm cho trẻ chưa tiêm vắc-xin phòng Covid-19.

NHƯ HOANG

Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 6/9

Thế giới: Gần 611 triệu ca mắc Covid-19

Tính đến chiều ngày 6/9, số ca mắc Covid-19 tại các quốc gia, vùng lãnh thổ là gần 611 triệu ca, trong đó hơn 6,5 triệu người đã tử vong.

Việt Nam: Số ca mắc Covid-19 cao nhất trong gần 4 tháng qua

Bản tin phòng, chống dịch Covid-19 ngày 6/9 của Bộ Y tế cho biết, có gần 3.700 ca mắc mới, cao nhất trong gần 4 tháng qua. Trong ngày có gần 6.000 bệnh nhân khỏi bệnh, 1 bệnh nhân Covid-19 tại Bến Tre tử vong.

Trong ngày có gần 95.000 liều vắc-xin được tiêm. Đến nay, cả nước đã tiêm được gần 258 triệu liều vắc-xin phòng Covid-19.

Thái Bình: Các cơ sở y tế tuyến tỉnh, tuyến huyện tiếp nhận thêm 7 bệnh nhân mới

Trong ngày, các cơ sở y tế tuyến tỉnh, tuyến huyện tiếp nhận thêm 7 bệnh nhân mắc Covid-19 mới. Tổng số bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại đây là 69 bệnh nhân.

Tính đến hết ngày 5/9, Thái Bình đã tiêm hơn 4,21 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19, trong đó tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm mũi 3 đạt 92,64%, đã tiêm 4 mũi là 65,80%; trẻ từ 12 - 17 tuổi đã tiêm mũi 3 đạt 45,25%; trẻ từ 5 - 11 tuổi đã tiêm 1 mũi vắc-xin là 82%, mũi 2 là 50,26%.

DUY TÙNG

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19

SỐ Y TẾ: 0969.851.212 | 0227.3640.786

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476 | 0227.3831.885

THÔNG BÁO MẤT GIẤY TỜ

Tên tôi là: Trần Huy Quang
 Sinh ngày: 25/2/1984
 Số CMND: 034084001466
 Địa chỉ: Lô LK12-52 dự án phát triển nhà ở hai bên đường Kỳ Đồng kéo dài, xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình.
 Do sơ suất tôi đã làm thất lạc một bộ hợp đồng mua bán nhà ở thương mại hình thành trong tương lai số LK12-52 và các giấy tờ liên quan tại dự án phát triển nhà ở hai bên đường Kỳ Đồng kéo dài giữa Công ty Cổ phần Đầu tư XNK Thăng Long và vợ chồng tôi.
 Trong vòng 15 ngày, kể từ ngày đăng thông báo nếu không có ai tranh chấp, khiếu nại hoặc không tìm được, tôi xin Công ty Cổ phần Đầu tư XNK Thăng Long cấp lại giấy tờ khác cho tôi.
 Số điện thoại liên hệ: Trần Huy Quang 0913.101.781